

วิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความเร่งด่วน

ชั้นความลับ

จาก พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป ๑๔)/ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานย่อยฯ

ถึง ผู้รับปฏิบัติ ผบช.น. ภ.๑ ภ.๒ และ ภ.๗

ผู้รับทราบ รอง ผบ.ตร.(ปป ๑)/ประธานคณะทำงาน

ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๕๙๓

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๑. อ้างถึง

คำสั่งคณะทำงานพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ โดยมี พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานที่ปรึกษา และ พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

๒. คณะทำงานย่อยฯได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. เพื่อพิจารณาร่าง แนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง และที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางดำเนินการเบื้องต้น ดังนี้


๒.๑ ใช้คู่มือการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ บทที่ ๒ ประเภทและการจัดสายตรวจ บทที่ ๓ มาตรการเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม บทที่ ๔ การปฏิบัติในขณะเผชิญเหตุของสายตรวจ มาเป็นต้นแบบหลักในการยกร่าง

๒.๒ ให้นำประสบการณ์จากการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานการณ์จริงมาเป็นกรณีศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ผู้ประสบเหตุ โดยมอบหมายให้ บช.น.(บก.น.๗ และ บก.สปพ.) ภ.๑ ภ.๒ (ภ.จว.ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา) ภ.๗ (ภ.จว.เพชรบุรี) รับผิดชอบจัดทำ ขั้นตอนการปฏิบัติในการเผชิญเหตุเมื่อเข้าถึงที่เกิดเหตุเป็นคนแรกหรือชุดแรก ในสถานการณ์/คดีต่างๆ โดยให้ ระดมความคิดจาก รอง ผกก.ป. สวป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัด รวมทั้งตำรวจอาสาที่เคยเข้าร่วมเผชิญเหตุ และให้จัดทำแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้คณะทำงานย่อยฯ พิจารณาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ

๓. เพื่อให้การทำงานของคณะทำงานฯบรรลุผลตามที่ ดร.สั่งการ จึงให้ บช.น. ภ.๑ ภ.๒ และ ภ.๗ มอบหมายให้ผู้มีรายชื่อเป็นคณะทำงานย่อย (หน่วยปฏิบัติ) ตามคำสั่งคณะทำงานฯ ที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๙ ดำเนินการตามข้อ ๒.๒ ให้แล้วเสร็จ และรายงานให้หัวหน้าคณะทำงานย่อยฯ ภายใน ๘ เม.ย.๕๙ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ccpd_07@hotmail.co.th

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

พล.ต.ท.



(อนันต์ ศรีหิรัญ)

ผู้ช่วย ผบ.ตร./ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานย่อยฯ